

Bão Milton di chuyển về hướng Florida



Dự báo mới nhất về đường đi của bão Milton cho thấy bão có khả năng đổ bộ vào Florida vào tuần này.

Trung tâm Bão quốc gia: Milton nhanh chóng mạnh lên thành bão vào Chủ Nhật khi nó di chuyển về phía đông ở phía tây Vịnh Mexico. Tại đó, trong vùng nước ấm bất thường đó, cơn bão dự kiến sẽ mạnh hơn nữa trước khi đổ bộ vào Florida vào giữa tuần, Trung tâm Bão quốc gia cho biết.

Tính đến 4 giờ chiều Chủ Nhật, tâm bão Milton chỉ cách bán đảo Yucatan của Mexico một chút về phía tây bắc nhưng đang tiến gần đến bờ biển phía tây của Florida, nơi Tampa cách đó khoảng 805 dặm. Cơn bão đang hướng về phía đông với tốc độ 7 dặm/giờ.

Sức gió mạnh nhất duy trì tại Milton lên tới 85 dặm/giờ, khiến nó trở thành cơn bão cấp 1 theo thang phân loại Saffir-Simpson. Nếu sức gió tăng lên 96 dặm/giờ hoặc mạnh hơn, Milton sẽ trở thành cơn bão cấp 2.



"Milton được dự báo sẽ mạnh lên nhanh chóng trong vài ngày tới và trở thành một cơn bão lớn vào thứ Hai", các nhà dự báo tại Trung tâm Bão Quốc gia cho biết vào Chủ Nhật. Một cơn bão lớn là loại 3 hoặc mạnh hơn, có nghĩa là sức gió duy trì tối đa của nó vượt quá 110 dặm/giờ.

Bão nhiệt đới và bão cuồng phong phát triển mạnh ở những vùng có nhiệt độ bề mặt biển ấm và nhiệt độ nước trên khắp Vịnh Mexico vào khoảng 85 đến 87 độ, mức nhiệt độ ấm bất thường và đủ để duy trì sự phát triển và tăng cường của bão nhiệt đới.



Milton được nhìn thấy như một đám mây xoắn ốc ở góc dưới bên trái của bức ảnh vệ tinh thời tiết này về Vịnh Mexico chụp vào chiều Chủ Nhật. Texas nằm ở góc trên bên trái và Florida bị che khuất bởi những đám mây ở góc trên bên phải.

Texas sẽ chịu tác động tối thiểu trực tiếp từ Milton. Thay vào đó, sự quay ngược chiều kim đồng hồ của cơn bão sẽ kéo không khí khô hơn từ phía đông bắc Houston vào, và một mặt trận lạnh vào thứ Ba sẽ đẩy bất kỳ độ ẩm nào có nguồn gốc từ Vịnh ra khỏi Đông Nam Texas.

Các nhà dự báo trung tâm bão dự kiến sóng lớn ven biển do Milton tạo ra sẽ lan về phía bắc và phía đông dọc theo phần lớn Bờ biển Vịnh Hoa Kỳ trong vài ngày tới và có thể gây ra sóng lớn và dòng chảy xiết đe dọa tính mạng.



Các mũi tên màu vàng chồng lên bức ảnh vệ tinh thời tiết này được chụp vào chiều Chủ Nhật cho thấy ba cơn bão ở lưu vực Đại Tây Dương vào tháng 10 lần đầu tiên. Từ trái sang, Bão Milton ở Vịnh Mexico; Bão Kirk ở Bắc Đại Tây Dương; và về phía đông nam, Bão Leslie ở vùng nhiệt đới giữa Đại Tây Dương.

Với sự phát triển nhanh chóng của Milton thành một cơn bão vào Chủ Nhật, lưu vực Đại Tây Dương có ba cơn bão cùng lúc vào tháng Mười lần đầu tiên, theo chuyên gia về bão Philip Klotzbach. Sau đây là tình hình của hai cơn bão khác:

Bão Kirk, đang quay ở Bắc Đại Tây Dương, đang trên đường đi về phía đông sẽ đi qua Azores và đổ bộ vào miền tây nước Pháp dưới dạng một cơn bão nhiệt đới vào thứ Tư.

Bão Leslie đang di chuyển về phía đông nam của Kirk, nhưng cơn bão dự kiến sẽ yếu đi khi nó tiếp tục quanh co trên vùng biển rộng của Đại Tây Dương nhiệt đới.



Nguồn: <https://baomai.blogspot.com/2024/10/bao-milton-di-chuyen-ve-huong-florida.html>

www.vietnamvanhien.org



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 11300 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC